

# ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

## สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เว็บไซต์ Green office & Green library

The screenshot shows the PBRU website header with navigation links: Home, About Us, Faculty, Staff, Services, Contact Us, and Downloads. Below the header, two documents are displayed side-by-side. The left document is titled 'เป็นนัยการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ปี 2566' and includes a table of contents. The right document is titled 'นโยบายสำนักงานและห้องสมุดสีเขียว ปี 2566' and contains the main text of the policy.

**ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**  
เรื่อง เป็นนัยการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การบริหารจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการใช้พลังงานและทรัพยากรตามแนวทางสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว ให้เป็น Green University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงกำหนดเป็นนัยการจัดการพลังงาน การใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสียเบื้องต้นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่สำนักวิทยบริการฯ ได้ประกาศเรื่อง เป็นนัยการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีมติให้ขอยกเลิก ประกาศดังกล่าวข้างต้น และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยเปรียบเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
๑	ร้อยละของการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน	ร้อยละ	๓๐
๒	ร้อยละของการใช้น้ำที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน	ร้อยละ	๓๐
๓	ร้อยละของการใช้กระดาษที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน	ร้อยละ	๓๐
๔	ร้อยละของการใช้กระดาษที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน	ร้อยละ	๓๕
๕	ร้อยละปริมาณของเสียที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน	ร้อยละ	๓๐
๖	ร้อยละของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน	ร้อยละ	๒๐

จึงขอความร่วมมือบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติตามมาตรการประจำปี ๒๕๖๖ ในการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(อาจารย์อัยธรรม คุณสินธุ์)  
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

**ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**  
เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว จึงกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานสำนักวิทยบริการฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการและสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารปฎิรูปราชการที่สอดคล้องอย่างแท้จริง
๒. กำหนดคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการฯ กำหนดแผนงาน มาตรการ ติดตาม และตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักวิทยบริการฯ
๓. จัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย เพื่อการบริหารและการจัดการที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน การจัดการของเสีย การจัดการสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย การจัดซื้อจัดจ้าง และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรม
๔. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมและรณรงค์มีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๕. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารเพื่อรณรงค์ระดมทุนในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเพื่อการบริการจัดการองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
๗. ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างสำนักวิทยบริการฯ หรือนายจ้างที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๘. มีการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
๙. กำหนดให้ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการทุกยุค

จึงประกาศเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(อาจารย์อัยธรรม คุณสินธุ์)  
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ